



## ขั้นตอนการตรวจประเมินสำรองของ RSPO

(ขั้นตอนปฏิบัตินี้ใช้เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย (เช่น โครระบาดใหญ่ ภัยธรรมชาติ  
เหตุการณ์ความไม่สงบ ฯลฯ)

ที่ทำให้ผู้ตรวจประเมินไม่สามารถดำเนินการตรวจประเมินภาคสนามได้)

25 สิงหาคม 2563

## บทนำ

ในเดือนมีนาคม 2563 สำนักงานเลขาธิการองค์กรเพื่อการเจรจาสำหรับการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (RSPO) ได้ออกบันทึกถึงหน่วยรับรอง (CB) ทั้งหมดที่ได้รับการรับรอง เกี่ยวกับการดำเนินการตรวจประเมินตามเกณฑ์ RSPO P&C และการรับรองห่วงโซ่อุปทานของ RSPO (SCC)

ด้วยเห็นว่าการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศและหลายภูมิภาค รวมทั้งรัฐบาลของแต่ละประเทศยังคงกำหนดข้อจำกัดในการเดินทางหรือมาตรการในการกักตัวที่เข้มงวด สำนักงานเลขาธิการ RSPO จึงได้ประสานการทำงานร่วมกับสมาชิกของ RSPO, CB และหน่วยงานรับรองของเราอย่างใกล้ชิด ในการกำหนดวิธีการต่าง ๆ ที่จะทำให้มั่นใจว่ามาตรฐานของเรายังคงน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ และผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 จะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องแม่นยำระดับสูงของระบบการรับรองของ RSPO

## ขั้นตอนการตรวจประเมินของ RSPO ในสถานการณ์ COVID-19

ขั้นตอนปกตินี้จัดทำขึ้นเพื่อนำมาใช้เป็นข้อยกเว้นต่าง ๆ อันเกิดจากการที่กิจกรรมตรวจประเมินต้องหยุดชะงักเนื่องมาจากการระบาดของโควิด-19 รวมทั้งข้อจำกัดในการเดินทางที่หน่วยงานรัฐกำหนด ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้เป็นมาตรการชั่วคราว และ CB จำเป็นจะต้องเก็บรักษาหลักฐานเกี่ยวกับความต่อเนื่องด้านความปลอดภัยสำหรับกรณีต่าง ๆ ที่ทำให้ทีมผู้ตรวจประเมินไม่สามารถดำเนินการตรวจประเมินในสถานที่นั้น ๆ ได้ ซึ่งทันทีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอยกเลิกข้อจำกัดในการเดินทาง ผู้ตรวจประเมินของ RSPO ก็จะดำเนินการตรวจประเมินตามขั้นตอนปกติของ RSPO ต่อไป

ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

### การรับรองห่วงโซ่อุปทานของ RSPO (Supply Chain Certification: SCC)

CB

ได้รับอนุญาตให้ตัดสินใจว่าจะดำเนินการตรวจประเมินในสถานที่จริงหรือแบบระยะไกลสำหรับลูกค้าที่ได้รับการรับรองห่วงโซ่อุปทานของ RSPO ซึ่งหากเป็นการดำเนินการตรวจประเมินระยะไกล CB จะต้องเก็บรักษาหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าผู้ตรวจประเมินถูกขัดขวางไม่สามารถตรวจประเมินในสถานที่จริงนั้นได้ ข้อกำหนดนี้ครอบคลุมถึงการรับรองเบื้องต้น (Initial Certification) การตรวจประเมินเพื่อติดตามผลประจำปี (Annual Surveillance) หรือการตรวจประเมินเพื่อรับรองซ้ำ (Recertification) ทั้งนี้ ใบอนุญาต PalmTrace สำหรับ SCC ได้รับอนุญาตให้ยืดอายุได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน โดยการยื่นขอยืดอายุจะต้องทำก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ และจะสามารถกระทำได้เมื่อ CB ระบุว่าจำเป็น

## การตรวจประเมินการรับรองของ RSPO สำหรับเกณฑ์ P&C และมาตรฐาน ISH

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 CB จะต้องดำเนินการตรวจประเมินทั้งแบบระยะไกลและในสถานที่ร่วมกัน การตรวจประเมินระยะไกลมีวัตถุประสงค์เพื่อยืดอายุใบอนุญาต PalmTrace ของหน่วยที่ได้รับการรับรอง และจะสามารถขอใบอนุญาตสำหรับนิติบุคคลใหม่ได้ก็ต่อเมื่อมีการตรวจประเมินในสถานที่จริงแล้วเท่านั้น นอกจากนี้ เวลาที่ใช้ในการตรวจประเมินระยะไกลจะต้องไม่เกิน 30% ของจำนวนวันปฏิบัติงานทั้งหมด ตามที่ระบุไว้ในสัญญาทางธุรกิจระหว่าง CB และผู้ถือใบรับรอง หรือในข้อเสนอที่จัดทำโดย CB ซึ่งแนวทางเบื้องต้นสำหรับ CB ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ได้ผลตามที่กล่าวมานี้ และ CB ยังได้รับการสนับสนุนให้ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่หลากหลายที่มีในระหว่างการตรวจประเมินระยะไกลด้วย

ด้วยการระบาดที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ทางสำนักงานเลขาธิการ RSPO ได้ระบุสถานการณ์การตรวจประเมินต่าง ๆ ที่น่าจะเกิดขึ้นตามลำดับความสำคัญ ดังต่อไปนี้

- การตรวจประเมิน สถานการณ์ที่ 1 (สำหรับการตรวจประเมินทุกประเภท & การยืนยันความถูกต้อง NPP) – ทีมผู้ตรวจประเมินของ CB ดำเนินการตรวจประเมินในสถานที่จริง
- การตรวจประเมิน สถานการณ์ที่ 2 (สำหรับการตรวจประเมินทุกประเภท & การยืนยันความถูกต้อง NPP) – เนื่องจากข้อจำกัดในการเดินทาง ทีมผู้ตรวจประเมินของ CB จะดำเนินการตรวจประเมินระยะไกลก่อนเป็นอันดับแรก ตามด้วยการตรวจประเมินในสถานที่จริงเมื่อข้อจำกัดในการเดินทางถูกยกเลิก
- การตรวจประเมิน สถานการณ์ที่ 3 (สำหรับการตรวจประเมินทุกประเภท & การยืนยันความถูกต้อง NPP) – เนื่องจากข้อจำกัดในการเดินทาง ทีมผู้ตรวจประเมินของ CB จะดำเนินการตรวจประเมินระยะไกลก่อนเป็นอันดับแรก ตามด้วยการตรวจประเมินในสถานที่จริงโดยมีผู้อำนวยการตรวจสอบในการตรวจประเมินของ CB ให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้ การใช้ผู้อำนวยการตรวจสอบในการตรวจประเมินของ CB จะต้องเป็นไปตามเอกสารแนวทางปฏิบัติที่จัดทำโดย RSPO
- การตรวจประเมิน สถานการณ์ที่ 4 (สำหรับการติดตามผลประจำปี & การตรวจประเมินเพื่อรับรองซ้ำเท่านั้น) – เนื่องจากการขยายเวลาการถือครองคาร์บอน ขึ้นตอนการกักตัวที่เข้มงวด หรือการไร้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ทำให้ไม่สามารถดำเนินการการตรวจประเมินในสถานที่จริงสำหรับปีใบอนุญาตปัจจุบัน (ปี 2563) ได้ จนกว่าจะถึงปีใบอนุญาตปีถัดไป (ปี 2564) ซึ่งในกรณีดังกล่าว:

- ทีมผู้ตรวจประเมินของ CB จะต้องดำเนินการตรวจประเมินระยะไกล โดยมีการยืดอายุใบอนุญาตทุก 3 เดือน
- CB จะได้รับอนุญาตให้รวมการตรวจประเมินของปี 2563 เข้ากับการตรวจประเมินในสถานที่จริงของปี 2564 อย่างไรก็ตามก็จะต้องเพิ่มกลุ่มตัวอย่างในการตรวจประเมินขึ้น 50% เพื่อจะได้ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างตรวจประเมินของปีก่อนหน้า (สถานที่บันทึก และการสัมภาษณ์)
  - ตัวอย่างเช่น สำหรับหน่วยการรับรองที่มีที่ดิน 16 แห่ง และมีใบอนุญาตที่ใช้ได้ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563 และยืดอายุจนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ได้ทำการตรวจประเมินระยะไกลไปเมื่อเดือนมิถุนายน 2563 ใบอนุญาตดังกล่าวจะสามารถยืดอายุไปได้จนถึง 1 ตุลาคม 2563 และหากยังไม่สามารถดำเนินการตรวจประเมินในสถานที่ได้ ก็จะสามารถยืดอายุใบอนุญาตออกไปได้จนถึง 1 มกราคม 2564 แต่หากการตรวจประเมินสามารถทำในสถานที่จริงได้ในเดือนมีนาคม 2564 เท่านั้น ก็จะต้องดำเนินการตามข้อต่อไปนี้
    - ยืดอายุใบอนุญาตจาก 1 มกราคม 2564 ถึง 1 เมษายน 2564
    - วันสุดท้ายที่สามารถดำเนินการตรวจประเมินในสถานที่ได้คือ 31 มีนาคม 2564
    - จำนวนที่ดินที่จะนำมาใช้สุ่มตัวอย่างควรจะเป็น หก (6) แห่ง [เช่น 4 + 2 จากการสุ่มตัวอย่างในปี ก่อนหน้า โดยจำนวนที่ดิน (ตัวอย่าง) ที่ถูกตรวจประเมินไปเมื่อคราวล่าสุดคือสี่ (4) แห่ง]

### มาตรฐานสำหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ (ISH) ของ RSPO

การตรวจประเมินในสถานที่ 1, 2 และ 3 ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ จะใช้ในการตรวจประเมินตามมาตรฐานสำหรับ ISH ของ RSPO อย่างไรก็ตามก็ดี สำหรับการตรวจประเมินในชั้นของเกณฑ์ขั้นต้นที่ทำให้มีสิทธิได้เข้าโครงการ (Eligibility Phase) สามารถปฏิบัติตามข้อต่อไปนี้

อนุญาตให้ทำการตรวจประเมินระยะไกล สำหรับการรับรองกลุ่ม ISH ในชั้นการดำเนินการของเกณฑ์ขั้นต้นที่ทำให้มีสิทธิได้เข้าโครงการ (Eligibility Phase) โดยใช้มาตรการเพิ่มเติมต่าง ๆ ดังนี้

1. ต้องดำเนินการตรวจประเมินยืนยันในสถานที่จริงเพื่อยืนยันตัวชีวิตที่ระบุไว้ว่าเป็นความเสียหายภายใน 6 เดือนของการรับรอง
2. หากตรวจพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงในระหว่างการตรวจประเมินยืนยันในสถานที่จริง การรับรองและใบอนุญาต PalmTrace ของกลุ่ม ISH จะถูกระงับทันที และให้รอการพิจารณาสรุปผลกรณีดังกล่าว
3. ไม่อนุญาตให้เพิ่มสมาชิกใหม่ หากกลุ่ม ISH ได้รับการรับรองโดยการตรวจประเมินระยะไกล การเพิ่มสมาชิกใหม่จะกระทำได้อีกเมื่อได้ทำการตรวจประเมินยืนยันในสถานที่จริงแล้วเท่านั้น

**Notes : The English version of this document shall always prevail in case of any discrepancy or inconsistency between the English version and other translated versions.**